

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 31-TTg/TĐ ngày 2-2-1967 về việc phát huy thắng lợi của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước.

Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước đã thành công tốt đẹp. Thắng lợi của Đại hội cần được phát huy mạnh mẽ, nhằm tăng thêm khí thế cách mạng của quần chúng, đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước và biến khí thế cách mạng sôi nổi thành sức mạnh vật chất hùng hậu, bảo đảm thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1967, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt các việc sau đây để thiết thực phát huy thắng lợi của Đại hội. Đây cũng là những việc cần làm để đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước trong năm 1967.

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phát huy thắng lợi của Đại hội, giáo dục sâu sắc chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Dùng nhiều hình thức để tuyên truyền, phát huy thắng lợi của Đại hội. Phát hành rộng rãi và tổ chức việc phổ biến các văn kiện của Đại hội gồm bản báo cáo tổng kết của Chính phủ tại Đại hội, bài nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bản tuyên dương anh hùng, các báo cáo điển hình, các chuyện đơn vị anh hùng và người anh hùng.

Tổ chức các buổi nói chuyện về Đại hội cho quần chúng và cán bộ, nêu bật thắng lợi của hai năm thi đua chống Mỹ, cứu nước, những kinh nghiệm đã tổng kết, 5 điểm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể hiện ở thành tích của các đơn vị anh hùng và các anh hùng, chiến sĩ thi đua, của từng ngành, từng địa phương. Hướng dẫn quần chúng và cán bộ thảo luận về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, có sự liên hệ với thực tế của mỗi nơi, nêu lên những gương tốt, điển hình hay để phát huy và thấy rõ những

nhược điểm và khuyết điểm về tư tưởng, công tác để khắc phục. Phải kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền cho Đại hội và việc giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng với việc đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1967, lấy việc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng làm động lực thúc đẩy cuộc vận động tiến tới.

2. Tổ chức đúc kết, phổ biến và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm của các đơn vị anh hùng và các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các đơn vị tiên tiến và lao động tiên tiến.

Các ngành, các địa phương, các đơn vị cần tổ chức đúc kết sáng kiến, kinh nghiệm của các đơn vị anh hùng và các anh hùng, chiến sĩ thi đua. Đồng thời cần đúc kết sáng kiến và kinh nghiệm tốt của các đơn vị tiên tiến và lao động tiên tiến, làm cho sáng kiến và kinh nghiệm càng thêm phong phú.

Cần tiến hành việc đúc kết sáng kiến và kinh nghiệm theo ngành, nghề sản xuất và công tác, theo các binh chủng của lực lượng vũ trang. Đúc kết từng vấn đề cụ thể như tổ chức sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến nghiệp vụ, cải tiến quản lý, thực hành tiết kiệm, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tính mạng và tổ chức đời sống của quần chúng, v.v... Chú ý rút ra những kinh nghiệm trong hoàn cảnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, nhất là ở những nơi có chiến sự ác liệt. Trong các lực lượng vũ trang cần rút kinh nghiệm về xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, tổ chức chiến đấu, v.v... Các ngành, các địa phương, các đơn vị tùy theo tình hình và yêu cầu cụ thể mà rút kinh nghiệm về những vấn đề thiết thực, nhằm đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu, cần làm có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng làm tràn lan. Trước hết làm ở đơn vị cơ sở, rồi mở hội nghị chuyên đề toàn ngành ở địa phương và trung ương, có sự phối hợp chặt chẽ giữa quần chúng và cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan phụ trách theo như cách làm của hội nghị ba điểm cao.

Sau khi đúc kết, cần có kế hoạch và biện pháp, tích cực phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến và kinh nghiệm vào sản xuất, công tác, vào việc

xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện và chiến đấu, kiên quyết khắc phục tình trạng đúc kết rời không phổ biến và áp dụng. Cần nêu lên những điển hình tiên tiến đạt thành tích toàn diện hoặc từng mặt. Phát động thi đua học tập; đuổi kịp và vượt đơn vị tiên tiến và người tiên tiến, đơn vị anh hùng và người anh hùng; động viên các đơn vị tiên tiến và người tiên tiến, đơn vị anh hùng và người anh hùng, hết lòng giúp đỡ các đơn vị và người chậm tiến, thân ái hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Việc đúc kết, phổ biến và áp dụng sáng kiến; kinh nghiệm gắn liền với việc không ngừng cải tiến quản lý sản xuất, với việc xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện và chiến đấu, cho nên các ngành, các địa phương, các đơn vị cần tiến hành ngay từ đầu năm để kịp thời đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu trong quý I.

Công đoàn, Đoàn thanh niên lao động, Hội liên hiệp phụ nữ cũng cần đúc kết kinh nghiệm vận động và tổ chức quần chúng thi đua vừa sản xuất, vừa chiến đấu để phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước trong việc đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước.

3. Đẩy mạnh thi đua tổ chức tốt sản xuất và chiến đấu, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, ra sức thực hành tiết kiệm, nâng cao rõ rệt năng suất lao động, hiệu quả chiến đấu.

Dựa vào những kết quả đã thu được và việc áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm của các đơn vị anh hùng và người anh hùng, chiến sĩ thi đua, các đơn vị tiên tiến và lao động tiên tiến, trên cơ sở phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, các ngành, các địa phương, các đơn vị cần lãnh đạo quần chúng xây dựng những chỉ tiêu, định mức tiên tiến trong kế hoạch quý I và kế hoạch cả năm 1967. Với tinh thần tiến công mạnh mẽ, những chỉ tiêu định mức được xây dựng phải cao hơn khi xây dựng kế hoạch cuối năm 1966. Đó là mục tiêu chủ yếu phấn đấu trong thi đua, cần thực hiện cho kỳ được.

Đánh giá kết quả phát huy thắng lợi của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước của các ngành, các địa phương và cơ sở là căn cứ vào kết quả của việc đẩy mạnh thi đua

tổ chức tốt sản xuất và công tác, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, không ngừng tăng năng suất lao động, tăng năng suất trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao hiệu suất công tác, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất và công tác, bảo vệ tốt sản xuất, tổ chức tốt đời sống, thực hiện toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1967; đối với các lực lượng vũ trang nhân dân, là căn cứ vào việc thi đua nâng cao trình độ tổ chức chiến đấu, trình độ chiến thuật và kỹ thuật, tăng cường xây dựng lực lượng và chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, đập tan các cuộc đánh phá của giặc Mỹ. Đó chính là nội dung chủ yếu của việc phát huy thắng lợi của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước.

4. Ra sức đẩy mạnh thi đua tập thể, tạo cơ sở tư tưởng và tổ chức vững chắc cho sản xuất và chiến đấu.

Trong các xí nghiệp quốc doanh, cơ quan Nhà nước, cần ra sức phát triển việc xây dựng tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa, mở rộng việc xây dựng phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa và các đơn vị tương đương một cách vững chắc trong nông nghiệp và thủ công nghiệp, đẩy mạnh việc xây dựng tổ và đội tiên tiến, hợp tác xã tiên tiến, mở rộng việc xây dựng tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc; trong các lực lượng vũ trang, đẩy mạnh việc xây dựng các đơn vị quyết thắng. Đi đôi với việc phát triển mới, cần chú trọng bồi dưỡng những tổ, đội và phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa, những đơn vị quyết thắng hiện có về các mặt, giúp cho các tổ, đội và đơn vị đó luôn luôn tiến bộ, giữ vững và phát huy tác dụng nòng cốt và dẫn đầu trong phong trào.

Trên cơ sở phát triển và củng cố các tổ, đội, phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa, hợp tác xã tiên tiến, đơn vị quyết thắng, có kế hoạch xây dựng từng bước vững chắc các đơn vị anh hùng.

Việc xây dựng phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa đã tiến hành hơn 3 năm, cần được rút kinh nghiệm; việc xây dựng tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh vừa sản xuất vừa chiến đấu cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải

quyết đề đưa phong trào tiến lên những bước mới. Vì vậy trong 6 tháng đầu năm 1967 cần tổ chức tổng kết việc xây dựng phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa và giải quyết những vấn đề cần thiết trong việc phát triển tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa trong khu vực kinh tế quốc doanh, cơ quan Nhà nước và trong khu vực kinh tế tập thể.

5. Tăng cường việc bồi dưỡng các đơn vị anh hùng và người anh hùng, các đơn vị tiên tiến và chiến sĩ thi đua.

Cần có kế hoạch và biện pháp thiết thực bồi dưỡng các đơn vị anh hùng và người anh hùng tiếp tục lập được những thành tích mới. Đối với các đơn vị anh hùng, cần tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ tư tưởng, tổ chức, quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ của cán bộ và quần chúng, giúp các đơn vị thực hiện tốt mọi mặt công tác, luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Để thực hiện tốt việc này, cơ quan lãnh đạo các ngành phải trực tiếp phụ trách và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn đi sâu nghiên cứu, hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị anh hùng thực hiện. Cách làm cần có chương trình, thời gian cụ thể, có dự kiến kết quả thu được, coi đó là đơn vị điển hình của ngành mà các đơn vị khác phải học tập, làm theo. Giữa các ngành trung ương và địa phương cần có sự phân công cụ thể, các ngành ở trung ương có trách nhiệm chủ yếu bồi dưỡng các đơn vị anh hùng thuộc ngành quản lý về mặt nghiệp vụ, còn về mặt chính trị, tư tưởng thì chủ yếu do địa phương phụ trách, các địa phương phụ trách việc bồi dưỡng các đơn vị do địa phương quản lý, nhưng cần có sự giúp đỡ về nghiệp vụ của các ngành trung ương.

Việc bồi dưỡng anh hùng cũng có những vấn đề phức tạp vì các anh hùng trình độ, lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau, làm việc ở các ngành nghề khác nhau, cần phải hiểu rõ từng người để có chủ trương và biện pháp bồi dưỡng thích hợp. Sắp tới, Chính phủ sẽ quy định rõ chính sách, chế độ đối với anh hùng, và trách nhiệm của các cấp đối với việc bồi dưỡng và quản lý anh hùng, các ngành, các địa phương cần nghiên

cứu thực hiện cho tốt, giúp cho anh hùng luôn luôn tiến bộ, giữ vững và phát huy tác dụng tốt.

Cũng cần chú trọng bồi dưỡng những người được các ngành, các địa phương đề nghị tuyên dương anh hùng trong kỳ Đại hội này nhưng chưa được chuẩn y. Nói chung họ là những người có nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều triển vọng tốt. Các anh hùng được tuyên dương trong các kỳ Đại hội trước, cũng cần được chú ý bồi dưỡng để tiếp tục phát huy tác dụng tốt.

Mặt khác, cần chú ý bồi dưỡng các đơn vị tiên tiến và chiến sĩ thi đua là lực lượng nòng cốt trong phong trào, giúp cho họ không ngừng tiến bộ. Cần có sự theo dõi sát và chăm lo bồi dưỡng những đơn vị và người có thành tích xuất sắc nhất để giúp họ phấn đấu đủ tiêu chuẩn được đề nghị tuyên dương anh hùng sau này. Ngoài ra, để bảo đảm cho phong trào phát triển đều và việc khen thưởng, tuyên dương anh hùng được cân đối giữa các ngành, các địa phương và các đơn vị, các cơ quan lãnh đạo phải thường xuyên theo dõi, phát hiện những ngành, địa phương, đơn vị mà phong trào còn yếu để kịp thời giúp đỡ đẩy phong trào ở nơi đó lên, trên cơ sở đó đào tạo những đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua, đơn vị anh hùng và người anh hùng.

Trong cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước luôn luôn nảy nở rất nhiều đơn vị tiên tiến, người tiên tiến. Các cấp lãnh đạo phải hết sức chú ý việc phát hiện đơn vị mới, người mới, việc mới, kịp thời phát huy những nhân tố tích cực trong phong trào. Trước mắt, phải tăng cường chỉ đạo việc tổng kết và bình bầu thi đua ở cơ sở theo đúng tinh thần chỉ thị số 122 CT/TW của Ban Bí thư, hết sức chú ý việc thực hiện trong hợp tác xã nông nghiệp, vì đến nay hầu hết các địa phương chưa tiến hành.

Nói chung, các ngành, các địa phương phải thường xuyên nắm vững những đơn vị anh hùng và người anh hùng, những đơn vị tiên tiến và chiến sĩ thi đua xuất sắc nhất để phát huy tác dụng nòng cốt và đầu tàu của họ trong phong trào và đề việc lựa chọn đề nghị tuyên dương anh hùng sau này được chính xác, nhanh chóng.

6. Tăng cường và cải tiến công tác chỉ đạo và tổ chức thi đua ở các cấp.

Trong năm 1967, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề trên cả hai mặt trận sản xuất và chiến đấu. Để giành được thắng lợi trong bất kỳ tình huống nào, cơ quan lãnh đạo các ngành, các địa phương phải tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức, nhằm đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước phát triển thật sôi nổi và rộng rãi.

Hiện nay, so với trước, công tác chỉ đạo và tổ chức thi đua có tiến bộ, nhưng nhìn chung chưa đi sâu, chưa toàn diện và thường xuyên, còn có một số cơ quan lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tác dụng của thi đua nên chưa chú ý đến việc chỉ đạo thi đua.

Các ngành, các địa phương trong kỳ tổng kết việc thực hiện kế hoạch và tổng kết thi đua năm 1966, cần nghiêm chỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo thi đua của mình để thấy rõ chỗ làm tốt, hoặc làm chưa tốt của mình.

Giữa cơ quan Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, cần phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo và tổ chức thi đua. Các đoàn thể cần gắn chặt công tác vận động quần chúng thi đua với việc vận động thực hiện kế hoạch Nhà nước, đi sâu hơn nữa vào công tác quản lý, thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật để không ngừng tăng năng suất lao động.

Cần kiện toàn và tăng cường sự hoạt động của ban thi đua các cấp, bổ sung thêm cán bộ có nhiệt tình và năng lực công tác theo tinh thần chỉ thị số 122-CT/TW của Ban Bí thư.

Nhận được chỉ thị này, các ngành, các địa phương cần nghiên cứu kỹ và có biện pháp tích cực thực hiện. Trước mắt, tiến hành tốt hội nghị tổng kết kế hoạch và tổng kết thi đua năm 1966, đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch quý I và làm tốt vụ đông — xuân 1967, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1967.

Hà-nội, ngày 2 tháng 2 năm 1967

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CÁC BỘ

BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

QUYẾT ĐỊNH số 117-BCNNg/KT4 ngày 1-2-1967 phân cấp quản lý kỹ thuật an toàn các nồi hơi và bình chịu áp lực.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

Căn cứ nghị định số 183-CP ngày 2-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng ;

Căn cứ tình hình sản xuất trong thời chiến ;

Căn cứ trình độ kinh nghiệm của cơ sở về mặt quản lý kỹ thuật an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực ;

Xét đề nghị phân cấp quản lý bổ sung của Vụ kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Nay phân nhiệm quản lý kỹ thuật an toàn các nồi hơi và bình chịu áp lực cho các công ty và đơn vị sản xuất dưới đây :

a) Công ty xây dựng công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật an toàn tất cả các nồi hơi và bình chịu áp lực của mình và của các cơ sở trực thuộc đúng theo điều 2 của quyết định số 439-BCNNg/KT4 ngày 22-4-1966.

b) Các xí nghiệp : nhà máy điện Hà-bắc, Nam-định, Việt-trì, nhà máy hóa chất Việt-trì, nhà máy cao-su Hà-nội, nhà máy nông cụ Hà-đông, mỏ than Quán-triều chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật an toàn các thiết bị nồi hơi, bình chịu áp lực của mình đúng theo điều 2 của quyết định số 439-BCNNg/KT4 ngày 22-4-1966.

Điều 2. — Vụ kỹ thuật, Vụ tổ chức có trách nhiệm giúp Bộ xét duyệt danh sách cán bộ kiểm tra nồi hơi của các đơn vị nói trên, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện các chế độ phân cấp quản lý quy định trong quyết định số 439-BCNNg/KT4 ngày 22-4-1966.